



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๖๗๒ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ซีแจ่งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ซีแจ่งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๒๓๒ ปีที่ ๒๙

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

กทม. ชี้แจง

- ❖ เพิ่มความสะดวกการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ – จัดเตรียมสาธารณูปโภครองรับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
- ❖ ขับเคลื่อน ๕ มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ ๒๕๖๔ – เตรียมพร้อมช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
- ❖ เพิ่มความสะดวกการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ - จัดเตรียมสาธารณูปโภครองรับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  
นายประภาส เหลืองศิริรักษา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าววกรณีมีผู้เสนอให้ทำกรุงเทพฯ เป็นเมืองเดินได้ และพัฒนาระบบขนส่งมวลชน พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์ เช่น เดินเท้า ปั่นจักรยาน เพื่อลดมลพิษทางอากาศว่า ที่ผ่านมาสำนักการจราจรและขนส่งมีแนวทางการลดปัญหามลพิษทางอากาศ โดยส่งเสริมการเดินทางทางน้ำด้วยเรือไฟฟ้าในเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม (Feeder System) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงจะช่วยลดฝุ่น PM๒.๕ ที่ต้นทาง ขณะเดียวกันได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเดินทาง ด้วยการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีทองและสายสีเขียว ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนจากปทุมธานีและสมุทรปราการ เข้าสู่เขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานครได้โดยสะดวก และช่วยลดปัญหาฝุ่น PM๒.๕ ในเขตเมืองชั้นใน นอกจากนี้ ยังได้ขยายและปรับปรุงทางเดินลอยฟ้า (sky walk) ติดตั้งจุดจอดจักรยานกระจายทั่ว กทม. มากกว่า ๒,๐๐๐ จุด โดยสำรวจความต้องการที่จอดจักรยานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าที่จะเปิดให้บริการในอนาคต รวมถึงได้ประสานกับ BTS เพื่อจัดที่จอดจักรยานในทุกสถานี ตลอดจนดำเนินการโครงการที่จอดจักรยานปลอดภัย โดยบูรณาการจัดที่จอดจักรยาน ร่วมกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในการจับภาพที่จอดจักรยานได้ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน
- นายสมชาย เดชชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. กล่าวว่า สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มีนโยบายการพัฒนากทม.เป็นเมืองกระชับ (Compact City) จึงได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดขอบเขตการเติบโตของเมืองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-Use) สร้างความหลากหลายของกิจกรรมทั้งการอยู่อาศัย การทำงาน การเรียน การพักผ่อน และการให้บริการสาธารณะ ร่วมกันอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพื้นที่รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน อาทิ พัฒนาทางเท้าและทางจักรยาน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และการนำสายไฟ-สายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อสร้างทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมือง ส่วนในพื้นที่รอบนอกที่ยังมีระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง การสัญจรไม่สะดวก ได้กำหนดศูนย์ชุมชนเมืองไว้ในบริเวณต่าง ๆ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างที่พักอาศัยและลดการเดินทาง ได้แก่ ศูนย์ชุมชนเมือง มีนบุรี บางกะปิ บางนา ลาดกระบัง และหนองจอก ขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) เพื่อให้พื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถมีที่พักอาศัยใกล้กับสถานีขนส่งมวลชน สามารถเดินทางเข้าสู่สถานี รวมทั้งเชื่อมโยงกับโครงข่ายการคมนาคมขนส่งอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก

\*\*\*\*\*

❖ ขับเคลื่อน ...

❖ **ขับเคลื่อน ๕** มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ ๒๕๖๔ - เตรียมพร้อมช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีนี้ที่ประชุม ครม. รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ พร้อมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนว่า สำนักการจราจรและขนส่งได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต ๕๐ เขต สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง พร้อมทั้งประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายผ่านศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) โดยนำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปเป็นแนวทางการบูรณาการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับรถอย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยใช้มาตรการ ๕ มาตรการในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๑) มาตรการด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การลดปัจจัยเสี่ยง มาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ความปลอดภัยทางน้ำและความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เป็นต้น ๒) มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย สำรวจความพร้อมของถนน สภาพแวดล้อม และจุดตัดทางรถไฟ ๓) มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ประกอบด้วย รถโดยสาร รถขนส่ง รถตู้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชุมชน ๔) มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ประกอบด้วย การบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และ ๕) มาตรการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักการแพทย์ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ ร่วมกับศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการตามมาตรการที่ ๕ ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงรวบรวมข้อมูลการบาดเจ็บ เสียชีวิต จากอุบัติเหตุจราจร ในพื้นที่ กทม. เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ขณะเดียวกันได้การเตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ทั้งการจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพ และกู้ภัย โดยประสานงานไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเตรียมสำรองยา เวชภัณฑ์ เตรียมความพร้อมของห้องฉุกเฉิน และรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลต่าง ๆ และศูนย์เอราวัณ ให้เตรียมพร้อมในการออกช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งจัดรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิต่าง ๆ ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานเขตต่าง ๆ ประจำในจุดบริการประชาชนตามเส้นทางออกจาก กทม. โดยหากมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งเหตุได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๖๖๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

\* \* \* \* \*

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร